

Số: 253/SKHCN-VP

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2020

V/v triển khai thực hiện các biện pháp cấp  
bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc.



Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công văn (hỏa tốc) số 3146/UBND-VP ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh v/v triển khai một số chế độ đặc thù và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến chỉ đạo như sau:

**1. Trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ, ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn tỉnh:**

Công chức, viên chức và người lao động (CCVC-NLĐ) thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội theo nguyên tắc: *Gia đình cách ly với gia đình, thôn ấp cách ly với thôn ấp, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh.* Mọi người ở trong nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu và phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, không bắt tay khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài nơi công cộng. Tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và quần chúng nhân dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khai báo y tế; tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng nơi cư trú. Trường hợp cần phải ghé thăm gia đình, người thân thì phải báo cáo chính quyền địa phương xem xét, giải quyết theo quy định.

**2. Thủ trưởng các phòng, đơn vị có trách nhiệm:** Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Chủ động bố trí cho CCVC sử dụng CNTT để làm việc tại nhà. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật hoặc nhiệm vụ cần thiết khác thì mới đến cơ quan.

Do tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị, CCVC-NLĐ trong toàn sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD, PGD sở;
- Lưu VT/nnp.



Nguyễn Nam Phương

